



สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตดังนี้ 1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและวิสัยทัศน์ขององค์กรควรเป็นทิศทางเดียวกัน และมีแผนงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานจะได้มีส่วนร่วมและถือปฏิบัติ 2. จำนวนการรับนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นควรคำนึงถึงคุณภาพด้านการศึกษาด้วย
		ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ
2	สภามหาวิทยาลัยฯ	ขอให้พิจารณารายชื่อคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. สาขาวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มเติม	เห็นชอบโดยขอให้ดำเนินการทาบทาม ศาสตราจารย์ธำรง เปรมปรีดิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นลำดับแรก หากได้รับการปฏิเสธ ให้ทาบทาม ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธิ์ เป็นลำดับถัดไป
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รศ.สมพร อิศวิลานนท์ กรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ จะยังคงทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาต่อไปจนแล้วเสร็จได้หรือไม่	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การพ้นจากตำแหน่งของรองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ถือได้ว่าเป็นการขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาตามข้อ 7.1.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2544 ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์
		ขออนุมัติกำหนดรายวิชา รหัส 400 ในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ได้ข้อสรุป ที่ประชุมฯ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและพิจารณา ความเหมาะสมในการกำหนดรายวิชา รหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนำข้อสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และมีคณะทำงานประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุรพล ภัทรากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันท์ สุดสุข รองศาสตราจารย์ ดร.พ่องพรรณ ตริยมงคลกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และให้ฝ่าย เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยฯ จัดหาเลขานุการคณะทำงานฯ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)		การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ	เห็นชอบ
		ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549	อนุมัติ
4	สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. สถาบันฯ ควรมุ่งเน้นทางด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อการเป็นผู้นำและมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารและการรับรองมาตรฐานอาหารให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรให้การสนับสนุนด้านบุคลากร และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อจะได้มีศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหารที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
5	กองบริการการศึกษา	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่องานในสังกัดกองบริการการศึกษา จาก “งานส่งเสริมตำราและสื่อการสอน” เป็น “งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน”	อนุมัติ
6	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. การจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำทรัพยากรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณค่า แต่การบริหารจัดการโดยใช้บุคลากรที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติงานนอกเวลา อาจส่งผลกระทบต่องานประจำ คณะฯ ควรเตรียมอัตรากำลังหรือจัดจ้างบุคลากรประจำศูนย์ฯ เพื่อรองรับงานในอนาคต 2. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมนำความรู้ คณะฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 หลักสูตรที่มีคุณค่า ควรจะมียุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเพิ่มขึ้น 3. การเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ไม่ควรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากโครงการภาคพิเศษมีการเรียนการสอนในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งนิสิตอาจมีเวลาเรียนไม่เต็มที่ โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และสำนักงานกฎหมาย สรุปว่ามีเรื่องใดบ้างที่สภามหาวิทยาลัยฯ สามารถมอบอำนาจให้ที่ประชุมคณะบดีดำเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้และให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา
		ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตว่า ในรายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจำรายที่ 2 และอาจารย์สนับสนุนรายที่ 5 ควรระงับงานวิจัยด้วย
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกต ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ นอกจากจะพิจารณาในเรื่องรายได้แล้ว ขอให้คำนึงถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. ควรมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ 3. ความเป็นมาของโครงการจัดตั้งมุ่งเน้นเพื่อรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคารเป็นสำคัญ ควรเพิ่มเติมสถานการณ์และผลกระทบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ซึ่งมีความชัดเจนและหลากหลายมากกว่า 4. โครงสร้างการบริหารศูนย์และทรัพยากรของศูนย์ฯ (ห้องสำนักงานขนาด 12 ตารางเมตร) ที่เสนอไว้อาจไม่เพียงพอรองรับต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบที่มีจำนวนมากถึงปีละ 480 คน และงานที่ปรึกษาตรวจสอบอาคารอื่น ๆ 5. ควรพิจารณาแนวทางบูรณาการ การดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสถาบันวิศวกรรมความปลอดภัย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7 (ต่อ)			6. ควรพิจารณาเนื้อหาและวิทยากรที่มีความชำนาญตามเนื้อหาหลักสูตร และมีความเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมเพิ่มเติม	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตว่า การตั้งงบประมาณค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ก่อนข้างน้อย โดยเฉพาะหมวดครุภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิตในเรื่องของโอกาสที่จะได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ	
		ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ แผน ก แบบ ก(2) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำศัพท์ต่าง ๆ ในหลักสูตร 2. หากต้องการบรรจุวัตถุประสงค์ในการผลิตวิศวกรนักวิจัยควรจะมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกด้วย	
8	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวิธานาชาติ	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตว่า ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่ทำการ ห้องเรียนที่ใช้ทำการเรียนการสอน และแผนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานต่างประเทศ	
9	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		อนุมัติ
	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก(1) และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549		
10	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ	อนุมัติ และที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตดังนี้ 1. ทิศทางการเปิดสอน โครงการภาคพิเศษในระดับปริญญาตรีสวนทางกับนโยบาย Zero growth ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 2. การรับนิสิตจำนวนมากถึง 120 คนต่อปี ไม่สอดคล้องกับการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และช่วงเวลาของการเรียนการสอน อาจจะมีผลกระทบกับนิสิตภาคปกติ - รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการกลั่นกรองการรับนิสิตเพื่อควบคุมจำนวนการรับนิสิตภาคปกติในระดับปริญญาตรีสำหรับวิทยาเขตบางเขนในรูปแบบ optimum growth โดยกำหนดให้สายสังคมศาสตร์ รับเพิ่มได้ไม่เกิน 10% และสายวิทยาศาสตร์ รับเพิ่มได้ไม่เกิน 20%	
11	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549		อนุมัติ และมีข้อสังเกตว่า จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับค่อนข้างน้อย
12	คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	ที่ประชุมรับทราบ	
13	คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน	รายงานผลการติดตามปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร		
14	คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดีมีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณ และรักสถาบัน อาจารย์ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิต และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณและวินัยของข้าราชการตลอดจนบุคลากรในสังกัด ซึ่งอาจกำหนดให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำความผิดและรางวัลตอบแทนแก่ผู้ทำความดี 2. ในการประชุมใด ๆ ควรต้องเคารพในมติของที่ประชุม เมื่อที่ประชุมได้มีมติในเรื่องใดไปแล้วควรถือเป็นข้อยุติ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมประชุม ไม่ควรแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์นอกที่ประชุม 3. เรื่องการสรรหาอธิการบดี ได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีการตีความของสื่อมวลชนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจากสังคมภายนอก เนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด ขณะเดียวกันมีข้าราชการและบุคลากรจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตนในลักษณะที่ไม่สมควร มีการกล่าวหาสภามหาวิทยาลัยฯ ในทางที่เสียหาย ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันมากแก่มหาวิทยาลัยฯ อันนำมาซึ่งความไม่ต่อเนื่องในการบริหารงาน ทำให้สภามหาวิทยาลัยฯ ต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีแล้วถึงสองคน ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ที่บูรพาจารย์ได้ร่วมกันสร้างสมมาต้องเสียหาย ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้มงวดและดำเนินการให้ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เพื่อร่วมกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยฯ เจริญก้าวหน้าและยืนหยัดดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)